

TỔNG BÍ THƯ, BÍ THƯ QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG - KIẾN TRÚC SƯ TẠO DỰNG CƠ ĐỒ ĐẤT NƯỚC

GS, TS. VŨ VĂN HIẾN

Đảng ta, nhân dân ta, đất nước ta đã phải vĩnh biệt nhà lãnh đạo kiên trung, một người cộng sản mẫu mực, trí tuệ, bản lĩnh, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Dẫu biết rằng sự ra đi của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng cũng là quy luật của tạo hóa nhưng nhân dân ta, từ già, trẻ, gái, trai ở khắp mọi miền Tổ quốc đều trào dâng xúc động, vô vàn yêu kính, tiếc thương!

CÓ biết bao những nhận xét với sự tôn quý, trân trọng đối với Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng về tám gương cần - kiệm - liêm - chính, về sự khiêm tốn, đôn hậu, gần gũi, về hình ảnh mẫu mực trong việc học tập và làm theo tám gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về bản lĩnh, trí tuệ trong đổi mới, sáng tạo của một nhà lý luận, nhà chính trị xuất sắc, tất cả vì nhân dân, vì đất nước!

Sự nghiệp đổi mới đang được đẩy mạnh và đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế quốc tế như ngày nay. Đó là kết quả của sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; trong đó, có sự đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những tư tưởng chỉ đạo, quyết sách sáng suốt và lãnh đạo việc tổ chức thực hiện hiệu quả.

Vậy nên có thể nói: Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng là kiến trúc sư kiến tạo xây dựng cơ đồ đất nước Việt Nam trong thời đại mới. Hành trình hơn 55

năm công tác của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện rõ điều đó.

Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đồng chí được phân công về Tạp chí Cộng sản. Qua hơn 20 năm công tác ở cơ quan lý luận hàng đầu của Đảng, Đồng chí đã trưởng thành nhanh chóng. Từ biên tập viên, Đồng chí từng bước được đề bạt là Phó Trưởng ban, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Ủy viên Ban Biên tập, Phó Tổng Biên tập và Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Với sự cố gắng học tập, rèn luyện không ngừng, bút lực của Đồng chí ngày càng được nâng tầm với nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, ấn tượng. Đồng chí đã có nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn khi đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới. Đó là những nội dung quan trọng về đổi mới tư duy, xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp; tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Có nhiều bài đăng trên Tạp chí Cộng sản thời kỳ ấy được bạn đọc coi như "những dấu ấn nổi bật" về quan điểm đổi mới, về những phân tích làm

sâu sắc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng.

Thời gian 08 năm làm Phó Bí thư và Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đồng chí đã vận dụng những kiến thức và trình độ về lý luận chính trị để cùng tập thể Thành ủy lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Thủ đô, đưa Thành phố Hà Nội đạt nhiều kết quả tốt đẹp và qua đó tích lũy nâng cao khả năng lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Qua 06 năm làm Chủ tịch Quốc hội tại hai nhiệm kỳ của Quốc hội, với chức năng, nhiệm vụ người đứng đầu, cùng với tập thể Đảng đoàn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ủy ban và các cơ quan của Quốc hội,... đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có đóng góp to lớn trong việc cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Gần đây nhất, trước khi vĩnh biệt chúng ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cuốn sách quý "Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Đây là một báu vật quý giá, thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử Quốc hội Việt Nam.

Hội tụ những phẩm chất đạo đức tốt đẹp và cao quý của người cộng sản mẫu mực, từ năm 2011 đến nay, trong ba nhiệm kỳ là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Đồng chí đã có đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện và từng bước hiện thực hóa đường lối đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả, Đồng chí đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng và đổi mới phương

thức lãnh đạo của Đảng. Đồng chí đặc biệt quan tâm chỉ đạo xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng chí chỉ đạo quyết liệt cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đó là việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược. Kết quả của cuộc đấu tranh này trong thời gian qua đã được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao, bạn bè quốc tế ghi nhận.

Là nhà lãnh đạo mẫu mực đồng thời là nhà lý luận chính trị suýt sắc, tất cả các văn kiện đại hội Đảng những khóa gần đây, cũng như các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều được Đồng chí chỉ đạo, định hướng những nội dung căn cốt nhất. Những quan điểm, tư tưởng của Đồng chí không ngừng hoàn thiện và mang tầm lý luận sâu sắc trên rất nhiều lĩnh vực và được xuất bản thành những cuốn sách quý. Đó là những tác phẩm quý giá đề cập đến các vấn đề: công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng và phát triển phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong thời kỳ mới; xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", v.v.

Với trọng trách là Bí thư Quân ủy Trung ương, Đồng chí thường xuyên quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thể hiện tư tưởng nhất quán xuyên suốt của Đảng về mục tiêu, phương hướng trong xây dựng và hoạch định đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng và quán triệt thực hiện trong toàn quân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Điềm đột phá, cốt lõi trong tư duy của đồng chí Tổng Bí

thư chính là tư tưởng “Bảo vệ nền độc lập, tự chủ của đất nước phải gắn với bảo vệ hòa bình”, bởi hòa bình được coi là giá trị thiêng liêng “Bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển”. Nội dung những chỉ đạo của Bí thư Quân ủy Trung ương là kế thừa truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; đồng thời, đúc rút những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục. Những quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương là định hướng quan trọng để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xây dựng cơ sở đất nước Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; chăm lo xây dựng Quân đội, Công an vững mạnh, đoàn kết gắn bó. Đồng chí thường xuyên căn dặn lực lượng vũ trang phải thấm nhuần, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, “dựa vào dân mà làm việc”, “phải thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân”, gắn bó mật thiết với nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân, phải làm cho dân ngày càng tin hơn, giúp đỡ nhiều hơn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đạt nhiều kết quả quan trọng; lực lượng Công an, lực lượng Quân đội đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, thực sự là thanh kiếm và lá chắn, hai cánh của một con chim, bảo vệ giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Sự tận tâm, tận hiến vì nước, vì dân, vì chủ nghĩa xã hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú

Trọng là tấm gương mẫu mực, sáng ngời về bản lĩnh, tinh thần nhiệt huyết cách mạng, đạo đức trong sáng, không chỉ đồng bào, chiến sĩ cả nước mà rất nhiều nhà lãnh đạo và nhân dân trên thế giới suy tôn, quý trọng. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định: “Ông Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo có vai trò then chốt trong lịch sử đương đại của Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam tiếp tục con đường phát triển mạnh mẽ trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới và là một đối tác quan trọng của Liên hợp quốc”. Điện chia buồn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc viết: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà Mác-xít kiên định, là vị lãnh đạo vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam. Đồng chí đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp của Đảng và Nhà nước Việt Nam, có những đóng góp kiệt xuất cho công cuộc đổi mới và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam cũng như phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới”. Thư của Tổng thống Nga Vladimir Putin viết: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã hiến dâng cả cuộc đời để phụng sự Tổ quốc. Qua nhiều năm công tác trên các cương vị trọng trách của Nhà nước và Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự kính trọng sâu sắc của người dân Việt Nam và có uy tín lớn trên trường quốc tế. Nước Nga sẽ nhớ đến Tổng Bí thư như một người bạn thực sự có đóng góp cá nhân to lớn cho việc thiết lập và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Moskva và Hà Nội”. Thư của Đại tướng Raúl Castro Ruz và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz Canel-Bermúdez viết: “Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là di sản vô giá cho thế hệ mai sau. Những cống hiến của Đồng chí về vai trò của Đảng Cộng sản, về sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tầm nhìn của

Đồng chí về quan hệ quốc tế trong bối cảnh hiện nay là những đóng góp nổi bật vào công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam". Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutiérrez khẳng định: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, mà còn là một nhà lý luận thiên tài hiếm hoi trong giai đoạn lịch sử chứng kiến nhiều biến động như hiện nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát huy cao độ việc kết hợp chủ nghĩa Marx-Lenin với sự nghiệp cách mạng. Tầm nhìn và phong cách lãnh đạo của Tổng Bí thư không chỉ là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam, mà còn mang lại nhiều bài học quý báu cho phong trào cách mạng thế giới". Báo New York Times, ngày 19/7/2024 viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo liêm khiết, giản dị. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí

thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã nâng cao uy tín trên trường quốc tế và là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á. Trong nhiệm kỳ của Ông, các siêu cường lớn trên thế giới đã tích cực xây dựng mối quan hệ với quốc gia Đông Nam Á này", v.v.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Dù đã đi xa, nhưng tấm gương nhân cách trong sáng, lòng tận tụy với đất nước, trí tuệ minh triết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ luôn là tấm gương cho các thế hệ người Việt Nam noi theo. ❖

Tư duy của Đảng về phát triển công nghiệp quốc phòng...

(Tiếp theo trang 30)

Phấn đấu đến năm 2030, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa được các loại vũ khí trang bị mới, hiện đại cho lực lượng vũ trang. Từ năm 2030, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vũ khí tự động, vũ khí thông minh trang bị cho lực lượng; làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo, đóng mới các loại tàu chiến hiện đại; hiện đại hóa các loại vũ khí dưới nước và tổ hợp vũ khí trên tàu quân sự. Nghiên cứu, chế tạo các hệ thống tác chiến không gian mạng; một số loại vũ khí, trang bị, vệ tinh cho lực lượng không gian - vũ trụ, lực lượng tên lửa chiến lược; các loại radar, máy thông tin hiện đại, v.v.

Những quan điểm, định hướng nêu trên thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của

Đảng, góp phần mở đường cho công nghiệp quốc phòng phát triển vững chắc trong thời gian qua và định hướng chiến lược lâu dài trong thời gian tới. Vấn đề quan trọng trước hết là phải nắm vững chủ trương, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng đã được thể hiện trong các nghị quyết, chỉ thị, trọng tâm là Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 26/01/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII). Trên cơ sở đó, đánh giá đúng tình hình mọi mặt, thực trạng của công nghiệp quốc phòng, làm cơ sở đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện thắng lợi trong thời gian tới. ❖

(Số sau: II. Bước phát triển vững chắc của công nghiệp quốc phòng và vấn đề đặt ra).